

## แถลงการณ์เปิดตัวหนังสือคู่มือ “เปลี่ยนแปลง: ยุติการละเมิดสิทธิ”

นครนิวยอร์ก, รัฐนิวยอร์ก – 1 เมษายน 2556 – เอเชียคะตาลีสต์ (Asia Catalyst) ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอชไอวี (Thai AIDS Treatment Action Group หรือ TTAG) และศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อปฏิบัติการตงเจิ้น (Dongjen Center for Human Rights Education มีความยินดีที่จะเปิดตัวหนังสือคู่มือ “เปลี่ยนแปลง: ยุติการละเมิดสิทธิ” ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของชุดหลักสูตรสิทธิศึกษาสำหรับกลุ่มรากหญ้าจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ 3 เล่ม

หนังสือ *เปลี่ยนแปลง* ซึ่งถูกจัดทำขึ้นภายใต้คำแนะนำของกลุ่มรากหญ้าในเอเชีย เป็นหนังสือที่ให้นิยามคำสำคัญที่ใช้ในบริบทของงาน แสดงกรณีศึกษาเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ที่สร้างสรรค์ และสอนกลุ่มต่างๆ ให้วางแผนและจัดทำโครงการรณรงค์ให้ประสบความสำเร็จ

คุณหวัง เป่าหยี่จากเครือข่ายองค์กรชุมชนเอชไอวี/เอดส์ประเทศจีน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยองค์กรที่ทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์มากกว่า 120 องค์กรกล่าวว่า “ในประเทศจีน เอนจีโอด้านเอชไอวี/เอดส์ส่วนมากทำงานด้านให้บริการ แต่เดี๋ยวนี้อะไรหลายองค์กรที่ทำงานร่วมกับเราเริ่มทำงานด้านรณรงค์ พวกเรารู้สึกว่าพวกเราจำเป็นต้องทำงานรณรงค์อย่างเป็นกลยุทธ์มากขึ้น หนังสือ *เปลี่ยนแปลง* มาได้ถูกจังหวะและผมคิดว่าจะมีองค์กรจีนหลายกลุ่มได้รับประโยชน์จากหนังสือคู่มือเล่มนี้”

หนังสือ *เปลี่ยนแปลง* เป็นบทสุดท้ายของหลักสูตรที่มี 3 ภาค คือ *ศึกษา พิสูจน์ และเปลี่ยนแปลง: หลักสูตรสิทธิศึกษาสำหรับกลุ่มระดับรากหญ้า* ชุดหลักสูตรนี้จะช่วยกลุ่มรากหญ้าให้เข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง และอธิบายว่าจะเก็บข้อมูลด้านสิทธิอย่างไร และรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับโลก

“ขณะนี้นักกิจกรรมระดับรากหญ้าได้มีการเก็บข้อมูลด้านสิทธิและเครื่องมือรณรงค์ที่เพียงพอ อันมาจากการทำงานและประสบการณ์ของตนเอง เพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมที่พวกเขาต้องประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ดิฉันเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะช่วยเสริมพลังให้กลับชุมชนสำหรับคนรุ่นต่อไป” คุณคาริน แคปลิน จาก TTAG กล่าว

ท่านสามารถดูไฟล์หนังสือ *เปลี่ยนแปลง* ภาคภาษาอังกฤษได้ [ที่นี่](#) หนังสือในรูปแบบที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษและที่แปลเป็นภาษาจีน ไทยและพม่าจะตามมาในปี 2556 นี้ และสามารถดาวน์โหลดหนังสือ 2 เล่มแรกในชุดหลักสูตรนี้ คือ *ศึกษา: ครอบคลุมด้านสิทธิ* และ *พิสูจน์: การเก็บข้อมูลด้านสิทธิ* ภาคภาษาอังกฤษ จีนและไทย

ในรูปแบบออนไลน์ได้[ที่นี่](#)

### เกี่ยวกับเอเชียคะตาลีสต์

เอเชียคะตาลีสต์ทำงานกับกลุ่มรากหญ้าจากชุมชนชายขอบในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทำงานรณรงค์ด้านสิทธิเกี่ยวกับสุขภาพ พวกเราให้การอบรมแก่องค์กรพันธมิตรของเราเพื่อให้ได้ระดับมาตรฐานด้านการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประชาธิปไตย เพื่อเสริมสร้างรากฐานให้แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในอนาคต และจัดทำการศึกษาวิจัยและรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างแข็งขัน พวกเรามุ่งช่วยเหลือองค์กรพันธมิตรของเราให้กลายเป็นผู้นำด้านรณรงค์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับโลก เอเชียคะตาลีสต์ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และประชากรหลักที่ได้รับผลกระทบโดยใช้หนังสือคู่มือ *ศึกษา พิสูจน์ และเปลี่ยนแปลง* สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยอีเมลไปที่ [info@asiacatalyst.org](mailto:info@asiacatalyst.org) หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.asiacatalyst.org/> หรือ ติดต่อ คุณแอนเดรีย วอร์เดน (+1 212-967-2123)